

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUY KỲ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Quy Kỳ, ngày tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân xóm Hương Bảo 2

Tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân xóm Hương Bảo 2, UBND xã nhận được các ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri xóm. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đều mang tính tích cực, giúp cho UBND xã chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Tại Hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND xã đã trao đổi và làm rõ một số ý kiến của cử tri, còn lại 07 ý kiến kiến nghị của cử tri được UBND xã tổng hợp, báo cáo tiếp thu và giải trình với nhân dân xóm Hương Bảo 2 như sau:

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, THỦY LỢI

1. Cử tri Hoàng Thị Anh: Gia đình có thửa ruộng ở Nà Chang, đã làm đường bê tông qua, sử dụng 53m² diện tích thửa ruộng làm đường bê tông. Nhà nước hỗ trợ 40.000 đồng/1m² nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được số tiền đó. Đề nghị UBND xã giải thích, làm rõ.

Trả lời: Công trình đường Bê tông Nội đồng thôn Hương Bảo 1 (*Bản Cọ cũ*) được thực hiện năm 2019 theo Quyết định số 4530/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của UBND huyện Định Hóa về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường giao thông nông thôn Bản Cọ, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Tổng chiều dài con đường được thiết kế là 410m, gồm 02 tuyến: Tuyến 01 dài 100 m; tuyến 2 dài 310 m; chiều rộng nền đường là 3,5 m; mặt đường bê tông rộng 2,5 m. Thiết kế đường bê tông M200 # dày 16 cm. Tổng dự toán công trình đầu tư: 252.660.495 đồng (*Nguồn vốn chương trình MTQG, XDNTM, NS của tỉnh, huyện, ngân sách khác, ngân sách do nhân dân vùng hưởng lợi đối ứng*). Trong đó:

- Chi phí xây dựng là 164.248.475 đồng.
- Xi măng nhà nước hỗ trợ là 80.199.600 đồng (*trương đương với 54,7 tấn*).
- Dự phòng là 8.212.424 đồng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng tiền theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND huyện Định Hóa ngày 30/7/2014 là 80.784.000 đồng.

- Nhân dân đối ứng là 106.860.895 đồng. Trong đó: Cán bộ và giáo viên Trường Tiểu Học hỗ trợ do được hưởng lợi là 12.000.000 đồng. Vậy thực tế nhân dân xóm Hương Bảo 1 (*Bản cọ cũ*) chỉ còn phải đối ứng số tiền là **86.648.471 đồng** (*đã trừ không tính kinh phí dự phòng*). Dự án không có kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, việc các hộ được hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng là do xóm tự thỏa thuận với các hộ. Vì vậy nếu các hộ liên quan đến kinh phí nêu trên là xóm phải trả lời làm rõ với các hộ.

2. Cử tri Hoàng Thị Ngân: Đề nghị UBND xã quan tâm đầu tư đưa dự án được làm đường bê tông đường nội đồng vào khu vực Nà Thiêng chiều dài khoảng 100m; đường liên gia dài khoảng 300m. Vì đường hiện nay đi lại khó khăn.

Trả lời: Các tuyến đường nội xóm, liên xóm, nội đồng trong địa bàn xã Quy Kỳ đã được quy hoạch không riêng xóm Hương Bảo 1 nếu xóm hợp thống nhất với các hộ dân được việc đảm bảo giải phóng mặt bằng, đường rộng 3m, lề mỗi bên đường 0,50m, mương thoát nước mỗi bên đường 0,50m thì đăng ký với xã, xã kết hợp với huyện và xóm đo thiết kế thi công đường; xóm phải đảm bảo kinh phí đối ứng công trình theo quy định. Đối với đường liên gia hàng năm các xóm đăng ký với xã, xã đăng ký với huyện và phụ thuộc vào huyện có xi măng hay không thì mới hỗ trợ các hộ dân xi măng xây dựng đường liên gia.

3. Cử tri Hoàng Thị Liên: Đề nghị các cấp quan tâm đưa dự án hỗ trợ làm đường đoạn rẽ từ chân Đèo Chón đi vào đến cuối xóm giáp Hồ Đèo Phượng.

Trả lời: Đoạn đường rẽ từ chân Đèo Chón và Làng Mới, xã Linh Thông, khu vực đất Quy Kỳ quản lý dài 600m. Hiện trạng là đường đất đã được xã quy hoạch đường nội xóm, việc đầu tư xây dựng đường hay không hoàn toàn phụ thuộc vào xóm đăng ký với xã, xã đăng ký với huyện thì sẽ được đầu tư xây dựng theo cơ chế hỗ trợ nguồn kinh phí với các tuyến đường nội xóm.

4. Cử tri Lương Thị Mới: Đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ đào giếng khoan để lấy nước phục vụ sản xuất, trồng cây lúa.

Trả lời: Do số diện tích đất trồng lúa khu cử tri đề nghị ít là không phù hợp, vì vậy đề nghị hộ gia đình nên chuyển hướng sang trồng cây màu là phù hợp hơn.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Cử tri Ma Thị Huyền: Đề nghị UBND xã có ý kiến với Điện lực Định Hóa được kéo đường điện 4 cho 04 hộ dân trong xóm (*khu Nà Kéo - Hương Bảo 2 từ ngã ba bà Hải vào*). Vì hiện nay các hộ tự chôn cột điện và kéo dây điện, không được đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

Trả lời: Điện lưới Quốc gia là do ngành Điện lực quản lý. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị thư ký ghi chép biên bản đầy đủ và tham mưu cho

UBND xã bằng văn bản kiến nghị với ngành điện quan tâm đầu tư đường điện phục vụ nhân dân.

2. Cử tri Hoàng Văn Nhân: Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để xóm xây kè bảo vệ khuôn viên Nhà văn hóa mới của xóm (tổng chiều dài 35m, chiều cao khoảng 1,3m).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND xã sẽ đề nghị UBND huyện Định Hóa quan tâm hỗ trợ kinh phí sớm nhất để giúp xóm xây dựng kè chống sồi lở Nhà văn hóa xóm.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Cử tri Lô Văn Lực: Đề nghị đối với các điểm rác thải trên địa bàn đã được quy hoạch đề nghị được thu gom rác đúng quy định cho đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trả lời: Thực hiện kế hoạch xây dựng xã Quy Kỳ về đích NTM năm 2023. Năm 2020 xã xây dựng được 04 điểm tập kết rác thải gồm các điểm: Xóm Hương Bảo 1 một điểm, xóm Thống Nhất 1 hai điểm, xóm Thái Trung 1 điểm; xây dựng được kế hoạch, Phương án thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn. Trong quá trình sau gần 03 năm thực hiện đa số các hộ dân thực hiện tốt việc thu gom và phân loại rác thải tại nguồn nhưng vẫn còn một số người dân ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, không tham gia đóng góp kinh phí để thu gom rác thải; khi đưa rác đến nơi tập kết vứt rác bừa bãi, không tuân thủ theo quy định, dù đã có biển báo, gây ảnh hưởng mất vệ sinh môi trường tại khu tập kết rác thải.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới UBND xã Quy Kỳ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn trong việc thu gom rác thải tại nơi tập kết rác và việc phân loại rác thải tại nguồn. Rất mong các ý kiến đóng góp của các cử tri, sự vào cuộc của các ngành, các cấp đặc biệt là sự đồng thuận thống nhất của mỗi người dân cùng tham gia việc thu gom rác, phân loại rác thải tại nguồn góp phần bảo vệ môi trường chung.

Trên đây là báo cáo tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân xóm Hương Bảo 2 của UBND xã Quy Kỳ./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TTHĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- BTCB, Trưởng xóm Hương Bảo 2;
- Lưu: VP./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Luân Đức Quỳnh

